



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว๓๖๖๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๐๑
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและงานเหมืองแร่ว่า ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและ การออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ และออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ และจากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่กำหนด ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการ แจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และงานเหมืองแร่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่และการออกใบอนุญาต ขุดหาแร่รายย่อย

จังหวัดแพร่ จึงขอให้อำเภอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเขตต์ อมรวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๔ โทรสาร ต่อ ๓๐๗

ผู้ประสานงาน นายประชา สุธรรมปวง ๐๘-๖๔๒๘-๙๑๖๑

๘๕๕๖



๗๖๐
ป.ล.อ. 2561

ที่ มท ๐๕๑๐.๕/ว ๖๖๐๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการรื้อแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและงานเหมืองแร่ว่า ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการรื้อแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการรื้อแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการ ออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปรับแจ้งการรื้อแร่ และ ออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้รื้อแร่ และจาก ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคา ประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาค หลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ เพื่อให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการรื้อแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งการจัดเก็บ ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการรื้อแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและ รับแจ้งการรื้อแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยंत्रเกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๕๔-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ผู้ประสานงาน : วิภา โอบอ้อม ๐๘-๒๒๕๒-๕๘๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ..... 29795
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา.....

ที่ อก ๐๕๐๔/๒๕๐๗

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
 กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๖๓๘๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ๒. หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๔๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ส่งสำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ และออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ และจากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สสส.
 เลขรับ 1906
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 7905
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 เวลา.....

กองบริการงานอนุญาต
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓
 โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๘๗๖

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างและรับจ้างการร่อนแร่
และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการ ร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจ้างและรับจ้างการร่อนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับจ้าง การร่อนแร่และออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จาก ผู้ร่อนแร่และจากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ เพื่อให้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างและรับจ้างการร่อนแร่ และการขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งการจัดเก็บ ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะร่อนแร่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่ หรือจะขอรับ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะขอ ขุดหาแร่รายย่อย พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในใบรับจ้างการร่อนแร่และแบบคำขอใบอนุญาต ขุดหาแร่รายย่อยแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว

๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จ้างการร่อนแร่ หรือผู้ขอรับใบอนุญาต ขุดหาแร่รายย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการกำหนดวิธีการ การจ้างและรับจ้างการร่อนแร่ หรือวิธีการ ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกล่าว

๓. เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบรับจ้างการร่อนแร่ หรือออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย โดยใบรับจ้างการร่อนแร่ให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน การร่อนแร่ และใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ออก

๔. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งการออกใบรับจ้างการร่อนแร่และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ ในท้องที่นั้น หรือออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย แจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ หรือนับแต่วันออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

๕. ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ รวบรวมใบรับจ้างและการขึ้นทะเบียนผู้ร่อนแร่ ในท้องที่ หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๖. เมื่อผู้จ้างการร่อนแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย แจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการร่อนแร่ หรือจากการขุดหาแร่รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และชำระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่ และราคาประกาศแร่ ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ้างการร่อนแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ (พร. ๕๐๑) และใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียม (พร. ๑๐๗) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือขอเบิกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ (พร. ๕๐๑) และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (พร. ๑๐๗) ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๗. ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ประสานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินค่าภาคหลวงแร่ และประเภทค่าธรรมเนียมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๘. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินค่าภาคหลวงแร่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และจัดทำรายละเอียดการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้แจ้งการร่อนแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย แจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ (พร. ๕๐๑) และใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบ

๙. สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย และอาชญาบัตรสำรวจแร่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และโอนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทค่าธรรมเนียมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (พร. ๑๐๗) และใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบ

๑๐. ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ตรวจสอบความถูกต้องการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินค่าภาคหลวงแร่ และเงินฝากประเภทค่าธรรมเนียม เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมดังกล่าว แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ

๑๑. ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ โอนเงินค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โอนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในระบบ GFMS เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๑๒. แร่ที่ได้จากการร่อนแร่ หรือจากการขุดหาแร่รายย่อย ที่จะต้องชำระค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเติม ในกรณีที่ผลวิเคราะห์มีอัตราร้อยละของแร่ในภายหลังสูงกว่าผลวิเคราะห์ที่ได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ไว้ หรือผลวิเคราะห์ในภายหลังมีแร่ชนิดอื่นเจือปน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตรวจพบในภายหลัง แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในครั้งแรกทราบ พร้อมทั้งส่งผลวิเคราะห์แร่ และรายการคำนวณค่าภาคหลวงแร่เรียกเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในครั้งแรก ตรวจสอบเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเติมจากผู้แจ้งการร่อนแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือผู้รับมอบอำนาจเกี่ยวกับการชำระค่าภาคหลวงแร่แทน เมื่อเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเติมแล้ว ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทค่าภาคหลวงแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในระบบ GFMS เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย

๑๓. ในกรณีที่ผลวิเคราะห์แร่มีอัตราร้อยละต่ำกว่าที่ชำระค่าภาคหลวงแร่ไว้ ให้จ่ายคืนในส่วนที่เรียกเก็บไว้เกินคืนแก่ผู้ชำระค่าภาคหลวงแร่ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตรวจพบ แจ้งให้สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ทราบ พร้อมทั้งส่งผลวิเคราะห์แร่และรายการคำนวณ
ค่าภาคหลวงแร่จ่ายคืน เพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในครั้งแรก ตรวจสอบ
จ่ายคืนให้แก่ผู้แจ้งการร่อนแร่หรือผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือผู้รับมอบอำนาจเกี่ยวกับการชำระ
ค่าภาคหลวงแร่แทน และแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย ทั้งนี้ การจ่ายคืน
เงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณที่ได้นำเงินส่งคลังไว้ หากการจ่ายคืนเงินค่าภาคหลวงแร่
พ้นปีงบประมาณที่ได้นำเงินส่งคลังไว้ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับ
จ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยดำเนินการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อถอนคืนเงินรายรับ

“ตะกรัน” หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรมตามทีอริบตีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ผู้ออกประทานบัตร” หมายความว่า

(๑) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ สำหรับการทำให้เมืองประเภทที่ ๑

(๒) อริบตี สำหรับการทำให้เมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

✓ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ของตน

“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอริบตีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง

✓ “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือตามกฎหมายอื่น

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน หรือตามกฎหมายอื่น

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อริบตี” หมายความว่า อริบตีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจออกประกาศตามมาตรา ๒๐

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม กำหนดพิกัตอัตราค่าภาคหลวงแร่ และกำหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

(๘) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙

(๙) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

(๑๐) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“แร่” หมายความว่า หริพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถูกลงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมถึงดิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกั่วที่ได้จากโลหกรรม น้ำเกลือใต้ดิน หินตามที่ถูกกระทรงกำหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายตามที่ถูกระทรงกำหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้ำ หรือเกลือสินเธาว์

“น้ำเกลือใต้ดิน” หมายความว่า น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ และมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“การบริหารจัดการแร่” หมายความว่า การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การสำรวจแร่ การทำเหมือง การทำเหมืองใต้ดิน การขุดหาแร่รายย่อย การร่อนแร่ การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม รวมทั้งการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

“สำรวจแร่” หมายความว่า การเจาะหรือขุดหรือกระทำด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่หรือไม่เพียงใด

“พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า เขตปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร เขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการพระพุทธศักราช ๒๔๖๕ หรือพื้นที่บริเวณชายแดนที่จำเป็นต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

“ทำเหมือง” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

“ทำเหมืองใต้ดิน” หมายความว่า การทำเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไปใต้ผิวดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน

“ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า ภายในท้องที่ ขนาดพื้นที่ วิธีการขุดหาแร่ และชนิดแร่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่ และวิธีการร่อนแร่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“ประกอบธุรกิจแร่” หมายความว่า การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ การขนแร่ การนำแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป และการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร

“ซื้อแร่” หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่น นอกจากการตกทอดทางมรดก